

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV**

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ban Pháp chế đã phối hợp với Ban kinh tế xã hội, Ban dân tộc HĐND huyện, Văn phòng HĐND huyện tổ chức khảo sát kết quả giải quyết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XV. Sau khi khảo sát Đoàn Khảo sát đã họp và thống nhất với các Ban HĐND huyện, Ban Pháp chế báo cáo kết quả như sau:

#### **I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI**

1. Đối với Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 09/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết, trả lời và giải trình đối với 6/6 nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị.

Trong đó:

- 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, khóa XV đã được UBND huyện trả lời. Qua báo cáo của UBND huyện và khảo sát thực tế của Ban pháp chế tại các xã, thị trấn cho thấy Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị được trả lời cơ bản đầy đủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và sát với nội dung của cử tri phản ánh. Đồng thời chỉ đạo UBND thị trấn kịp thời vận động nhân dân cùng tham gia nạo vét đường thoát nước tại các đường nội thị trấn.

Tuy nhiên một số ý kiến đã được lãnh đạo UBND huyện trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc cử tri và buổi đối thoại trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND huyện, giao cho cơ quan chức năng thực hiện xong đến thời điểm đoàn khảo sát vẫn chưa giải quyết xong, như:

(1) Cử tri thôn 1 Tân Lập (Bà Huỳnh Thị Trị): Đề nghị cấp trên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ đo đạc cấp bìa đỏ cho gia đình.

*Tiến độ giải quyết:* UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Ban quản lý ĐTXD cơ bản huyện, Thanh tra huyện, UBND xã Tân Lập cùng với gia đình bà Huỳnh Thị Trị kiểm tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình và tham mưu giải quyết theo quy định; hoàn thành trong tháng 7/2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và liên ngành đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình (vào ngày 02/8/2022) và hướng

dẫn cho hộ dân thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định. Đến nay, bà Huỳnh Thị Trị đã liên hệ UBND xã Tân Lập để hoàn thiện hồ sơ thủ tục đất đai theo quy định.

(2) Cử tri thôn 4 Tân Lập (Ông A Bông): Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sớm giải quyết cho gia đình trong việc chỉnh lý hồ sơ tách bìa đồ đất ở của gia đình (*nội dung ý kiến này đã được ý kiến tại buổi đối thoại trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND huyện vào chiều ngày 28/6/2022 và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao Văn phòng đăng ký đất đai chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan xem xét, giải quyết cho gia đình trước ngày 17/7/2022*) nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

*Tiến độ thực hiện:*

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với UBND xã Tân Lập đã tiến hành hành đo đạc lại phần diện tích đất của ông A Bông. Trong quá trình đo đạc thì phát sinh tình huống tranh chấp ranh giới với hộ liền kề. Do vậy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chưa có cơ sở thực hiện việc cung cấp thông tin địa chính thửa đất.

Hiện nay, UBND xã Tân Lập đang tổ chức giải quyết việc tranh chấp về ranh giới giữa ông A Bông và hộ liền kề.

3. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp xã gửi đến Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XV, UBND các xã, thị trấn đã có báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị theo quy định<sup>(1)</sup>.

### **III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Qua kết quả Khảo sát của Ban pháp chế có một số kiến nghị như sau.

**1. Đề nghị UBND huyện:** Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết xong đã nêu trong báo cáo.

**2. Đối với UBND các xã:** UBND xã Đăk Tơ Lung; UBND xã Đăk Tờ Re; UBND xã Tân Lập tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang trong thời gian giải quyết

**3. Đối với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại các xã, thị trấn:**

Tổ đại biểu HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại các xã, thị trấn tăng cường giám sát việc tổ chức thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện trên các lĩnh vực; hàng tháng kịp thời báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tình hình giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri tại nơi ứng cử.

---

<sup>(1)</sup> Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 01/11/2022 của UBND xã Đăk Tơ Lung; Báo cáo số 214/BC-UBND ngày 09/11/2022 của UBND xã Đăk Tờ Re; Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 15/6/2022 của UBND xã Tân Lập; Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 26/6/2022 của UBND thị trấn Đăk Rve.

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn, trong việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện./.

***Nơi nhận:***

- HĐND, TT HĐND huyện (b/c);
- Các Ban của HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Văn Sánh**